



Royal Thai Embassy,
Astana
Kazakhstan

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ถึงคนไทย
ในสาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ และสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

เรียน พี่น้องชาวไทยทุกท่าน

ปี 2565 กำลังจะผ่านพ้นไป แม้เป็นปีที่พวกเราโดยเฉพาะในคาซัคสถานประสบเหตุการณ์การประท้วงใหญ่ ตั้งแต่เริ่มต้นปี แต่เราทุกคนก็สามารถผ่านพ้นความยากลำบากเหล่านั้นมาได้ ที่สำคัญ ปี 2565 ยังเป็นปีครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับคาซัคสถาน คีร์กีซ และทาจิกิสถาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ก็ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อโอกาสดังกล่าว ที่โดดเด่นคือกิจกรรมแข่งขันชกมวยไทยระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดในคาซัคสถานและเอเชียกลางโดยช่อง Qazsport และผมได้ทราบด้วยความยินดีว่ามีพี่น้องชาวไทยในคาซัคสถาน คีร์กีซ และทาจิกิสถาน ได้ร่วมชมและให้กำลังใจนักมวยไทยด้วย รวมทั้งเทศกาลภาพยนตร์ไทย online การจัดงานวันชาติ ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์โรคโควิด-19

พี่น้องครับ แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยรวมในคาซัคสถาน คีร์กีซ และทาจิกิสถาน ได้คลี่คลายลงไปมาก แต่ผมก็อยากให้พี่น้องชาวไทยใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และหมั่นดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ด้วยความระมัดระวัง เพราะขณะนี้ก็ยังมียารายงานเคสผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 อยู่บ้าง รวมทั้งมียารายงานการระบาดของโรค SARS ในคาซัคสถานด้วย ขณะที่ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าอากาศจะหนาวเย็นติดลบลงไปอีก (และมีบางเมืองที่เกิดเหตุระบบให้ความอบอุ่นล่มเป็นเวลาหลายวัน) ในการนี้ หากมีสิ่งใดที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้ความช่วยเหลือ/คำปรึกษาได้ ผมและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีความเต็มใจ โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางช่องทาง Line ฝายกงสุลและเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทุกเมื่อ

ในปี 2566 นี้ ประเทศไทยมีกำหนดเลือกตั้งทั่วไปในช่วงกลางปี สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้เตรียมให้ประชาชนสัญชาติไทยในคาซัคสถาน คีร์กีซ และทาจิกิสถาน ได้ลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง โดยฝายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเรื่องดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างใกล้ชิดครับ นอกจากนี้ เราจะจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และคำแนะนำด้านกฎหมายแรงงาน ในช่วงกลางปีด้วยเช่นกันครับ ขอให้พี่น้องฟังประกาศที่ Line ฝายกงสุลและเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ นะครับ

ในโอกาสปีใหม่ 2566 ซึ่งถือเป็นปีกระต่าย ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่อยู่คาซัคสถาน คีร์กีซ และทาจิกิสถาน ขออำนวยการให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและปราศจากทุกข์และอุปสรรคใด ๆ

สวัสดิ์ปีใหม่มครับ

(ชัชวรณ์ สาครสินธุ์)

เอกอัครราชทูต